


สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จ ากัด บริษัท เอเซีย
แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด และบริษัท อินเทลแพลน จ ากัด ได้ด าเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
(สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 
(บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า เพื่อแนะน าประชาสัมพันธ์โครงการ น าเสนอข้อมูลรายละเอียด
โครงการ ขอบเขต และขั้นตอนการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในวันอังคารที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ต าบลบ้านเป็ด 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงาน
ราชการในระดับต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
และผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 80 คน (แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
จ านวน 69 คน ผู้ที่ด าเนินการให้ข้อมูลในพื้นที่ จ านวน 5 คน และผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล (ZOOM) จ านวน 6 คน) 

ทั้งนี้  ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซ่ึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุม คณะผู้ศึกษาจะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุดต่อไป 

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและน าไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม

1. เสนอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางโดยปลูกต้นลานเพื่อแสดงถึงอตัลักษณ์ของถนนสายนี้ 1. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการตามความเหมาะสมต่อไป

2. กังวลว่าระดับผิวจราจรที่จะก่อสรา้งใหม่จะมีระดับความสูงมากกว่าเดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่
การเข้า-ออก ของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ

2. ระดับผิวจราจรที่จะก่อสร้างใหม่จะมีระดับความสูงใกล้เคียงกับผิวจราจรเดิม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเข้า-ออก ของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ

3. หากมีการรื้อย้ายระบบระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในพื้นที่โครงการ ควรจะด าเนินการก่อสร้าง
ทดแทนโดยให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือไม่น้อยกว่าเดิม

3. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

4. เสนอให้พิจารณาต าแหน่งจุดกลับรถให้มีความเหมาะสม โดยให้พิจารณาอ านวยความสะดวก
ต่อการเข้า-ออก ของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนท่ี

4. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต าแหน่งจุดกลับรถตามความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ต่อไป

5. กังวลว่าการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อศาลเจ้าปู่หลุบ แห่งที่ 1 และถ้ าปู่หลุบ 
ขอให้ด าเนินโครงการด้วยความระมัดระวัง

5. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการเพื่อให้ส่งผลกระทบ
ต่อศาลเจ้าปู่หลุบ แห่งที่ 1 และถ้ าปู่หลุบน้อยท่ีสุด

6. กังวลว่าต้นไม้ขนาดใหญ่อาจจะล้มกีดขวางการจราจร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ขอให้พิจารณา
ออกแบบโครงการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

6. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการตามความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. เสนอให้ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตัดฟันออกไป 1. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อไป

2. ขอให้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อพืชและสัตว์อย่างละเอียด และให้ระมัดระวังผลกระทบที่อาจมีต่อ
พันธุ์พืชและสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนท่ีโครงการด้วย

2. กรมทางหลวงได้ค านึงถึงผลกระทบดังกล่าวแล้ว และจะศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ
อย่างละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

3. ขอให้พิจารณาเส้นทางเดินข้ามของสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนท่ีโครงการด้วย 3. กรมทางหลวงจะด าเนินการส ารวจสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ เพื่อน ามาพิจารณาประกอบ
การออกแบบให้มีความเหมาะสมกับชนิดพันธุ์ของสัตว์ สภาพพื้นที่ และความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

4. กังวลว่าระยะเวลาที่ขอเข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่จะไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมาก

4. กรมทางหลวงจะปรับระยะเวลาให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และจะแจ้งไปยังหน่วยงาน
ให้พิจารณาก่อนเข้าศึกษาวิจัยอีกครั้ง

5. ขอให้พิจารณาล้อมย้ายต้นไม้ในพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง โดยค านึงถึงอัตราการรอดชีวิตให้
มากที่สุด

5. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาก าหนดมาตรการให้ผู้ด าเนินการล้อมย้ายต้นไม้ใน
พื้นที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ต้นไม้ที่ล้อมย้ายมีอัตราการรอดชีวิตมากที่สุด

ความคิดเห็นของการพัฒนาโครงการ
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สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

6. ขอให้หลีกเลี่ยงการตัดฟันต้นไม้ใหญ่ที่เป็นท่ีเคารพบูชาบริเวณหน้าศาลเจ้าปู่หลุบ แห่งที่ 1 6. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการโดยจะหลีกเลี่ยง
การตัดฟันต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพบูชาบริเวณหน้าศาลเจ้าปู่หลุบ แห่งที่ 1 ให้มากท่ีสุด

7. หากจะท าการล้อมย้ายต้นลานบริเวณหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่านขอให้น าไปปลูกคืน
ในบริเวณใกล้เคียงจุดเดิม เนื่องจากต้นลานดังกล่าวเป็นจุดสังเกตุที่ส าคัญของทางเข้าอุทยาน
แห่งชาติภูผาม่าน

7. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ต่อไป

8. ให้ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด

8. กรมทางหลวงจะด าเนินการก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างน าไปปฏิบัติ ซึ่งในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
กรมทางหลวงจะว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อท าการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
รวมถึงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นครอบคลุมทุกประเด็น

9. มีข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่อาจมีต่อการผสมพันธุ์ของผีเสื้อของศูนย์วิจัย
การอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) (ฮังแมลงชุมแพ)

9. กรมทางหลวงได้ค านึงถึงผลกระทบดังกล่าวแล้ว โดยจะมอบหมายให้ที่ปรึกษาด าเนินการ
ส ารวจสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอย่างละเอียดและครบทุกประเด็นผลกระทบ เพื่อน ามาก าหนด
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ด้านฝุ่นละออง เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อ
การผสมพันธุ์ของผีเสื้อของศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) (ฮังแมลงชุมแพ) น้อยที่สุด

ด้านอื่นๆ

1. ขอให้กรมทางหลวงคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน 1. กรมทางหลวงรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อไป

ภาพบรรยากาศการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบอร์ดนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานเปิดการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

นายกฤติเดช ศรียงค์
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2

(ชุมแพ) กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน




